

**THÔNG TIN TÓM TẮT  
VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ**

**1. Đề tài luận án: “Quản lý tài chính các cơ sở bồi dưỡng cán bộ ngành tài chính”**

**2. Chuyên ngành:** Tài chính - Ngân hàng **Mã số : 09.34.02.01**

**3. Họ và tên NCS: Chu Tuấn Anh**

**4. Họ và tên cán bộ hướng dẫn khoa học:** PGS,TS. Trần Xuân Hải

**5. Những kết luận mới của Luận án:**

\* *Thứ nhất:* Xây dựng và hoàn thiện cơ sở lý luận về quản lý tài chính các cơ sở bồi dưỡng cán bộ: Khái niệm, đặc điểm, nội dung, quy trình quản lý và nhân tố ảnh hưởng đến quản lý tài chính các cơ sở bồi dưỡng cán bộ;

\* *Thứ hai:* Nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài và trong nước về quản lý tài chính các cơ sở bồi dưỡng cán bộ từ đó rút ra 03 bài học có giá trị đối với Bộ tài chính trong công tác quản lý tài chính các cơ sở bồi dưỡng cán bộ.

\* *Thứ ba:* Nghiên cứu thực trạng quản lý tài chính các cơ sở bồi dưỡng cán bộ ngành tài chính giai đoạn 2015 – 2019 theo 04 nội dung: quản lý nguồn thu; quản lý chi; quản lý kết quả hoạt động tài chính; thanh tra, kiểm tra, giám sát tài chính. Từ đó đưa ra những đánh giá xác đáng về thực trạng nghiên cứu trên các mặt: kết quả đạt được, một số tồn tại và chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại đó.

\* *Thứ tư:* Đề xuất hệ thống giải pháp góp phần hoàn thiện quản lý tài chính các cơ sở bồi dưỡng cán bộ ngành tài chính, gồm những giải pháp cụ thể: hoàn thiện quản lý thu, hoàn thiện quản lý chi, hoàn thiện quản lý việc phân phối kết quả hoạt động tài chính, hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tài chính và các giải pháp thực hiện quy trình quản lý tài chính

Bên cạnh đó, Luận án còn đề xuất nhóm giải pháp hỗ trợ: Hoàn thiện phân cấp quản lý và tổ chức công tác bồi dưỡng, hoàn thiện công tác phân cấp quản lý tài chính, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực quản lý tài chính, Hoàn thiện quy định về quyền và trách nhiệm của cơ sở bồi dưỡng cán bộ được giao khoán kinh phí NSNN, được giao quyền tự chủ tài chính, áp dụng phương thức Nhà nước đặt hàng đào tạo, bồi dưỡng. Các giải pháp này được xây dựng dựa trên cơ sở lý luận, kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển của Ngành tài chính.

*Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2021*

**CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC**

**Nghiên cứu sinh**

**PGS,TS. Trần Xuân Hải**

**Chu Tuấn Anh**